

ที่ ศธ 04114/ว 168



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพุกดาหาร
ถนนวิจิตรสุการ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพุกดาหาร

5 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การตรวจสอบการบริหารจัดการโรงอาหารในระบบคูปอง

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพุกดาหาร ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบการบริหารจัดการโรงอาหารในระบบคูปอง โดยมีข้อตรวจพบที่สำคัญ 2 ประเด็นอันอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต และเกิดความเสียหายต่อรัฐได้ดังนี้

1.การบริหารจัดการโรงอาหารในระบบคูปองของโรงเรียน ไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2551 โดยไม่มีแผนงานหรือโครงการในการเข้าใช้ประโยชน์ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเช่าและนำผลการประเมินเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนต่อสัญญาแต่ละครั้ง และไม่มีการจัดเก็บข้อมูลต้นทุนดำเนินการ เพื่อใช้ในการพิจารณากำหนดอัตราค่าเช่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียน

2.การรับเงิน และการบันทึกบัญชีไม่เป็นไปตามระเบียบ กล่าวคือ การรับเงินค่าเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารมีการออกใบเสร็จรับเงินโดยไม่มีเลขที่ เล่มที่ วันที่รับเงิน และการลงลายมือชื่อรับเงิน รวมทั้งมีการออกใบสำคัญรับเงินและบันทึกการรับเงินเป็นเงินนอกระบบบัญชีของทางราชการ ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 และระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2549 การกำหนดจำนวนเงินที่ผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าเช่ารายปีไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง การทำสัญญาเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร มีการลงลายมือชื่อของคู่สัญญาไม่ถูกต้องครบถ้วน และไม่ปฏิบัติตามสัญญา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพุกดาหาร จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดบริหารจัดการโรงอาหารในระบบคูปองดำเนินการจัดหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ การรับเงินและการจัดทำสัญญา ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2551 และระเบียบของทางราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสารต ลุณีสากว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพุกดาหาร

หน่วยตรวจสอบภายใน

โทร. 042-611532 ต่อ 19